

รายงานผลการดำเนินงานตามประกาศมาตรการและระบบป้องกันการรับสินบน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

มาตรการด้านต่างๆ	กลุ่มเป้าหมาย	การควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตาม มาตรการต่างๆ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิดชอบ ทางละเมิดอาญา	การเปลี่ยนแปลงหลัง การปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๑. มาตรการให้และรับของขวัญของ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ ผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ	บุคลากร ใน สังกัดสำนักงาน สาธารณสุข อำเภอสรีนคร และผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญ แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ ให้บุคลากรใน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสรีนคร และผู้เกี่ยวข้อง รับทราบและ ถือปฏิบัติ	ไม่พบอุบัติการณ์	มีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม ประกาศฯ อย่างถูกต้อง	
๒. มาตรการป้องกันการรับสินบน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	บุคลากร ใน สังกัดสำนักงาน สาธารณสุข อำเภอสรีนคร และผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และหนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึง ความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ เสนองงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นคำสั่ง / ระเบียบ / ประกาศ ฯลฯและการควบคุม กำกับ สอบทาน(ประกาศสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงาน ให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสรีนคร และ ผู้เกี่ยวข้อง รับทราบและถือปฏิบัติ	ไม่พบอุบัติการณ์	มีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม ประกาศฯ อย่างถูกต้อง	
๓. มาตรการป้องกันการรับสินบน ประเด็นเงินบริจาค และทรัพย์สิน บริจาค	บุคลากร ใน สังกัดสำนักงาน สาธารณสุข อำเภอสรีนคร และผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงิน บริจาค และทรัพย์สินบริจาค ให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข อำเภอสรีนครและผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ	ไม่พบอุบัติการณ์	มีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม ประกาศฯ อย่างถูกต้อง	

มาตรการด้านต่างๆ	กลุ่มเป้าหมาย	การควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตาม มาตรการต่างๆ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิด ทางละเมิดอาญา	การเปลี่ยนแปลงหลัง การปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
<p>๔. มาตรการป้องกันการทุจริตและ แก้ไขการกระทำผิดวินัยของ เจ้าหน้าที่รัฐ</p> <p>๕.๑ มาตรการด้านการใช้ รัยชนัตรราชการ</p> <p>๕.๒ มาตรการด้านการเบิก ค่าตอบแทน</p> <p>๕.๓ มาตรการด้านการจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและ สัมมนา</p> <p>๕.๔ มาตรการการจัดหาพัสดุ</p>	<p>บุคลากร ใน สังกัดสำนักงาน สาธารณสุข อำเภอสรีนคร และผู้เกี่ยวข้อง</p>	<p>ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิด วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ได้แก่ มาตรการด้านการใช้รัยชนัตรราชการ , มาตรการด้านการเบิกค่าตอบแทน,มาตรการด้านการจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา, มาตรการการจัดหาพัสดุให้ บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสรีนครและผู้เกี่ยวข้อง รับทราบและถือปฏิบัติ</p>	<p>ไม่พบอุบัติการณ์</p>	<p>มีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม ประกาศฯ อย่างถูกต้อง</p>	
<p>๕. มาตรการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วน ชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่น ไตเพิ่มเติมจากหน่วยงานของรัฐ กำหนดไว้ในขอบเขตงาน หรือ รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ของสำนักงานปลัด กระทรวง สาธารณสุข</p>	<p>บุคลากร ใน สังกัดสำนักงาน สาธารณสุข อำเภอสรีนคร และผู้เกี่ยวข้อง</p>	<p>ประกาศแจ้งเวียน มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชยส่วน สนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ใน ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ให้ บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสรีนครและผู้เกี่ยวข้อง รับทราบและถือปฏิบัติ</p>	<p>ไม่พบอุบัติการณ์</p>	<p>มีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม ประกาศฯ อย่างถูกต้อง</p>	